



ที่ นว ๐๖๓๒/พิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากลี

อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

๖๐๑๔๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

จำนวน ๑ ชุด

๒. ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการจำนวน ๑ ชุด

๓. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากลี เรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่

ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ จำนวน ๑ ชุด

๔. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากลี

ประจำปี ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงสาธารณสุขที่จะพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ ตามยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) การบริหารผลการปฏิบัติราชการ เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญช่วยผลักดันผลการปฏิบัติราชการให้สูงขึ้น ส่งผลให้ส่วนราชการมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน บุคลากรทุกระดับมีเป้าหมายการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร นั้น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากลี ได้จัดทำมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้กระบวนการบริหารการปฏิบัติราชการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งขอส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากลี เรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมธ มั่นมี)

สาธารณสุขอำเภอชุมแสง

รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอตากลี

งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๖๒๖-๔๒๘๒